



ประกาศโรงพยาบาลวังชิ้น

เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติม
จากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ของโรงพยาบาลวังชิ้น

.....

โรงพยาบาลวังชิ้น พิจารณาแล้ว เพื่อให้ส่วนงาน และกลุ่มงานต่าง ๆ ของโรงพยาบาลวังชิ้น มี
แนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถม ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐ
กำหนดไว้ในขอบเขตงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุของโรงพยาบาลวังชิ้น จึงกำหนดแนวทาง
ปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากหน่วยงาน ของรัฐ
กำหนดไว้ในขอบเขตของงานหรือรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ของโรงพยาบาลวังชิ้นที่สอดคล้อง
กับหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ)
๐๔๐๕.๒/ว ๔๕๗ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ และไม่ ขัดกับเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วน
ตนและผลประโยชน์ส่วนรวมดังนี้

๑. ส่วนงาน และกลุ่มงานต่าง ๆ ของโรงพยาบาลวังชิ้น ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายใต้
พระราชบัญญัติ ฯ และกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติ ฯ ภายใต้
ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ของหน่วยงานของรัฐนั้น ทั้งนี้ ส่วนงานและกลุ่ม
งานต่าง ๆ ของโรงพยาบาลวังชิ้น จะกำหนดเงื่อนไขส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่น
ใดเพิ่มเติมจากที่ส่วนราชการ กำหนดไว้ในขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ เพื่อเป็น
เงื่อนไขหรือเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอไม่ได้

๒. เมื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อ ๑ จนได้ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกแล้วหากผู้ยื่นเสนอรายนั้นประสงค์ที่จะให้ส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน
หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่ส่วนงาน และกลุ่มงานต่าง ๆ ของโรงพยาบาลวังชิ้น กำหนด ไว้ในขอบเขตงาน
หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุให้ส่วนราชการ ฯ แจ้งให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายดังกล่าวทำหนังสือแสดง
เจตนาในการให้ส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมต่อส่วนงาน กลุ่มงานต่าง ๆ
ของโรงพยาบาลวังชิ้น ทั้งนี้ต้องไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ต่อส่วนราชการ

๓. ให้ส่วนงาน และกลุ่มงานต่าง ๆ ของโรงพยาบาลวังชิ้น ตรวจสอบส่วนแถมพิเศษ ส่วน
ชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่ส่วนราชการฯ กำหนดไว้ในขอบเขตของงานหรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุด้วย

๔. พัสดุของส่วนงาน กลุ่มงานต่าง ๆ ของโรงพยาบาลวังชิ้น ไม่ว่าจะได้มาด้วยประการใดให้
ส่วนราชการ ฯ จัดให้มีการควบคุมดูแลพัสดุที่อยู่ในความครอบครอง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วย

๕. ส่วนงาน...

๕. ส่วนงาน และกลุ่มงานต่าง ๆ ของโรงพยาบาลวังขึ้น ต้องจัดทำรายงานการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ ในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ตามแบบรายงาน การรับส่วนแถมพิเศษฯ ของโรงพยาบาลวังขึ้น

จึงประกาศมาให้ทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายอมรพันธุ์ สมร)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังขึ้น